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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 3/5)  
  
Direction :  Choose the best answer.  
1. You .................... eat that rambutan because it’s .................... . 
 1) can / rotten   2) can’t / rotten 
 3) could / fresh   4) couldn’t / fresh  
2. This flower is .................... .................... than yours. 
 1) more / beautiful  2) beautiful / more 
 3) much / beautiful  4) beautiful / much  
3. Tommy is a .................... driver. He drives .................... . He never 

has an accident. 
 1) careless / carelessly 2) carelessly / careless 
 3) careful / carefully 4) carefully / careful  
4. There are .................... boys in that room, but .................... aren’t 

my students. 
 1) any / he 2) any / they 3) some / he 4) some / they  
5. .................... have you been in Tokyo? 
 1) How many 2) How much 3) How far 4) How long  
6. We prefer to travel .................... plane. 
 1) on 2) in 3) with 4) by  
7. The .................... is a room under the ground in a house, used 

especially for storing things. 
 1) private room 2) attic 3) cellar 4) laboratory  
8. A : This sack is very heavy. Can you help me lift it? 
 B : ....................  
 1) That sack is too big.  
 2) My hands are wet. 
 3) Please go ask someone to help you. 
 4) Sure, I’m glad to help. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) can’t / rotten 
   คุณกินเงาะผลนั้นไมได เพราะมันเนา 
   can’t = ไมได เปนรูปปฏิเสธแบบยอของ can ซึ่งเปนคํากริยาชวย 

เพื่อบอกวาประธานทําสิ่งใดไดหรือไมได 
   rotten = เนา, เสีย, บูด เปนคําคุณศัพท (Adjective) 
   ใชรูปกริยาไดเหมาะสมและมีความหมายที่เปนเหตุเปนผลกัน 

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 1) more / beautiful 
   ดอกไมดอกนี้สวยกวา(ดอกไม)ของคุณ 
   more = (มาก)กวา / beautiful = สวย 
   ประโยคนี้ เปนการเปรียบ เทียบโดยใช รูปคุณศัพทขั้นกว า 

(Comparative Adjective) ทําไดโดยนํา more มาวางไวหนาคําคุณศัพทที่มี 2 
พยางค (บางคํา) และ 3 พยางคขึ้นไป และนํา than มาไวหลังคําคุณศัพทคํานั้น 

  2) และ 4) เรียงลําดับคําผิดไวยากรณ 
  3) ผิด เพราะ much ไมใชเพื่อเปรียบเทียบ   
3. เฉลย 3) careful / carefully 
   ทอมมี่เปนคนขับรถที่รอบคอบ เขาขับรถอยางระมัดระวัง เขาไม

เคยประสบอุบัติเหตุ 
   careful = รอบคอบ เปนคําคุณศัพท (Adjective) ทําหนาที่ขยาย

คํานาม driver 
   carefully = อยางระมัดระวัง เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb)    

ทําหนาที่ขยายคํากริยา drives 
  1) careless = ประมาท เปนคํา 
 คุณศัพท (Adjective) ขยายคํานามได 
   carelessly = อยางประมาท 
 เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) ขยายคํากริยาได 
  2) carelessly = อยางประมาท เปนคํากริยาวิเศษณ ขยายคํานามไมได 
   careless = ประมาท เปนคําคุณศัพท ขยายคํากริยาไมได 
   4) carefully = อยางระมัดระวัง เปนคํากริยาวิเศษณ ขยายคํานามไมได 
   careful = รอบคอบ เปนคําคุณศัพท ขยายคํากริยาไมได  
4. เฉลย 4) some / they 
   มีเด็กผูชายบางคนอยูในหองนั้น แตพวกเขาไมใชนักเรียนของฉัน 
   some = บาง, บาง เปนคําบอกปริมาณ (Quantifier) ใชกับคํานาม

นับไดพหูพจน (Plural Countable Noun) และคํานามนับไมได (Uncountable 
Noun) ในประโยคบอกเลา 

   they = พวกเขา เปนบุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) ที่ใช
แทนคํานามนับไดพหูพจนที่ผูพูดกลาวถึง (ในที่นี้ คือ boys) เพื่อนํามาทําหนาที่
ประธาน (Subject) พหูพจน บุรุษที่ 3 ในประโยค 

  1) any = บาง, ไม...เลย เปนคําบอกปริมาณ (Quantifier) ใชกับ
คํานามนับไดพหูพจน (Plural Countable Noun) และคํานามนับไมได 
(Uncountable Noun) ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธ 

   he = เขา เปนบุรุษสรรพนาม (Personal Pronoun) ที่ใชแทน
บุคคลเพศชายหนึ่งคนที่ผูพูดกลาวถึง เพื่อนํามาทําหนาที่ประธานเอกพจน บุรุษ
ที่ 3 ในประโยค 

  2) any ใชกับคํานามนับไดพหูพจนและคํานามนับไมไดในประโยคคําถาม
และประโยคปฏิเสธ 

   they เปนสรรพนามพหูพจน บุรุษที่ 3 ใชแทนคํานามพหูพจนที่
เปนประธานของประโยค 

  3) some ใชกับคํานามนับไดพหูพจนและคํานามนับไมไดในประโยค
บอกเลา 

   he เปนสรรพนามเอกพจน บุรุษที่ 3 ใชแทนผูชายหนึ่งคนที่เปน
ประธานของประโยค   

5. เฉลย 4) How long 
   คุณอยูในโตเกียวนานเทาไร 
   How long = นานเทาไร 
   โดยปกติ How เปนคําบอกคําถาม (Question Word) ที่ใชขึ้นตน

คําถามเพื่อถามลักษณะของนามหรือสรรพนาม และวิธีการกระทํากริยา แตเมื่อ
นําคุณศัพท (Adjective) วางไวหลัง How จะใชขึ้นตนคําถามเพื่อถามลักษณะ
ของนามหรือสรรพนามในเชิงปริมาณ อาทิเชน เมื่อนําคุณศัพท long วางไวหลัง 
How ก็จะนํามาถามความนานของระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ/กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

  1) How many = เทาไร ใชถามจํานวนของนามนับได 
  2) How much = เทาไร ใชถามปริมาณของนามนับไมได 
  3) How far = ไกลเทาไร ใชถามระยะทาง  
6. เฉลย 4) by 
   พวกเราชอบเดินทางทองเที่ยวโดยเครื่องบิน 
   by = โดย 
   เปนคําบุพบท (Preposition) ที่ใชบอกวิธีการเดินทาง ใชวางไวหนา

ชนิดของพาหนะ โดยไมตองมีคํานําหนาคํานาม (Article) มาคั่นไว 
  1) on = บน 
  2) in = ใน 
  3) with = ดวย, กับ  
7. เฉลย 3) cellar 
   หองใตดิน คือ หองที่อยูใตพื้นดินภายในบาน ใชสําหรับเก็บสิ่งตางๆ 

โดยเฉพาะ 
   cellar = หองใตดิน 
   เพราะโจทยเปนคําอธิบายความหมายของศัพทคํานี้ 
  1) private room = หองสวนตัว 
  2) attic = หองใตหลังคา 
  4) laboratory = หองปฏิบัติการ  
8. เฉลย 4) Sure, I’m glad to help. 
   เอ : กระสอบใบนี้หนักมาก คุณชวยฉันยกหนอยไดไหม 
   บี : ไดสิ ฉันยินดีชวย 
   Sure, I’m glad to help. = ไดสิ ฉันยินดีชวย 
   สุภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
  1) That sack is too big. = กระสอบใบนั้นใหญเกินไป 
  2) My hands are wet. = มือของฉันเปยก 
  3) Please go ask someone to help you. = ไปตามคนอื่นมาชวยคุณ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ใหความหมายไม 
สอดคลองกับประโยค
สุดทายในโจทย 


